



## คำแถลงนโยบายของ

นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

แถลงต่อที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

**คำแถลงนโยบายของ**  
**นางสาววิลาสินี สุพานิธรภาชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก**  
**ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก**  
**สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕**  
**วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก**

\*\*\*\*\*

**เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก**

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งดิฉัน นางสาววิลาสินี สุพานิธรภาชน์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผย และต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”

ดังนั้น ดิฉันในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการนำ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ยุทธศาสตร์จังหวัด , แผนพัฒนาจังหวัด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของประชาชนในทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก มีสภาพเป็นชุมชนเมือง ซึ่งมีทั้งประชากรในพื้นที่และประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งดิฉันตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของเมืองดังกล่าว มีปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่ควบคู่กันไปด้วย

ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีต่อจากนี้ ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้

#### ๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ( เมืองพัฒนา )

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบาย ได้แก่ การพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมกับพื้นที่ใกล้เคียง , การปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน , การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำในภาพรวมทั้งตำบล , จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ระบบไฟฟ้า , ระบบประปา ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่

#### ๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ( เมืองความปลอดภัย และ เมืองสุขภาพดี )

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบาย ได้แก่ การยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข , สวัสดิการสังคม , ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน เป็นต้น ด้วยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง , การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น , การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน , จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ

สำหรับในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ ด้วยการจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอ , การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน , จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน และการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

#### ๓. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี ( เมืองการศึกษา )

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบาย ได้แก่ การส่งเสริมให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน , การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น , ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป , การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามช่วงอายุ , การส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตสำนึกและค่านิยมความเป็นไทย ตลอดจน การร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### ๔. นโยบายด้านการอนุรักษ์ เฝ้าระวังรักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ( เมืองความสะอาด )

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบาย ได้แก่ การพัฒนาให้พื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และปลอดภัยจากมลพิษ โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชน , การแก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการ ด้วยการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ , การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส และพัฒนาสวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ตลอดจน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

## ๕. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ( เมืองเศรษฐกิจ , เมืองเกษตรกรรม และ เมืองความอร่อย )

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบาย ได้แก่ การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ด้วยการส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน , ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ , ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น , การจัดการกรรมหรือจัดเทศกาลอาหาร สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าภายในชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายรายได้ให้ประชาชน ตลอดจน การสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรรมต่างๆ ด้วยการจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร การฝึกอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าในชุมชนให้ทั่วถึง เป็นต้น

## ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี และมีธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบาย ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง และ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ จะให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในระดับของท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาหน่วยงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจน การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ที่เคารพ จากนโยบายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้จริง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้าน

ดิฉัน นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงระยะเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ดิฉันจะมุ่งมั่นบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดถือประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป

ขอขอบคุณค่ะ

นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก